

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

Thực hiện Công văn số 493/SLĐTBOXH- LĐVLDN ngày 17/3/2023 của Sở Lao động –TB&XH về việc phối hợp báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội như sau:

Phần thứ nhất

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28

1. Tình hình phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28

- Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, UBND huyện đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện nắm và thực hiện; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị mình thông qua việc lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị.

- Chỉ đạo Phòng Lao động –TB&XH phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, các phòng, ban, ngành huyện có liên quan, UBND các xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, đối thoại pháp luật về lao động, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội sâu rộng đến người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; cán bộ, công chức và Nhân dân, đặc biệt là người lao động có hợp đồng lao động từ 01 đến dưới 03 tháng, người lao động là người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn huyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm cho UBND các xã, thị trấn.

- Phòng Lao động –TB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện chủ động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHTN.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường công tác quán triệt, phổ biến pháp luật về BHXH đối với người sử dụng lao động, đoàn viên và người lao động; đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

2. Ban hành kế hoạch, chương trình hành động và các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 28

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; hàng năm, UBND huyện ban hành thông báo về việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN huyện; Kế hoạch về kiểm tra tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN và các thông báo về ý kiến Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại các Hội nghị sơ kết 6 tháng và năm về công tác phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, định kỳ hàng quý UBND huyện tham mưu Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện về công tác phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ quý đến.

II. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28

1. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 28

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tham gia BHXH	Người	8,599	8,979	10,310	9,630	9,292
	Tỷ lệ so LLLĐ	%	8.25	8.55	9.71	9.21	9.01

	Trong đó:						
	Tham gia BHXH bắt buộc	Người	8,488	8,568	8,494	7,485	7,880
	Tỷ lệ so LLLĐ	%	8.15	8.15	8.00	7.16	7.64
	Tham gia BHXH tự nguyện	Người	111	411	1,816	2,145	1,412
	Tỷ lệ so LLLĐ	%	0.11	0.39	1.71	2.05	1.37
2	Tham gia BHTN	Người	7,211	7,597	7,667	6,621	7,042
	Tỷ lệ so LLLĐ	%	6.92	7.23	7.22	6.22	6.83
3	LLLĐ trong độ tuổi		104,201	103,235	103,379	100,292	100,734

- Tổng số người tham gia BHXH trước khi có Nghị quyết 28 là 8.599 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc 8.488 người, tham gia BHXH tự nguyện 111 người. Số người tham gia BHXH tính đến thời điểm 31/12/2022 là 9.292 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc 7.880 người, tham gia BHXH tự nguyện 1.412 người. So với thời điểm trước khi có Nghị quyết, số lao động tham gia BHXH tăng 693 người, tỷ lệ tăng 108%, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 1.301 người, tỷ lệ tăng 7,8%. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH là 9,01% (ước dân số của huyện trong độ tuổi lao động là 100.734 người), tăng 0,76% trước khi có Nghị quyết 28 (8,25%).

- Tổng số lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp là 7.042 người, so với thời điểm trước khi có Nghị quyết 28 là 7.211 người, số lao động tham gia BH thất nghiệp giảm 169 người, tỷ lệ giảm 4,26%. So với tổng số lao động trong độ tuổi, số lao động tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 83%.

- Tổng số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng là 1.293 người, chiếm tỷ lệ 1,28% so với số người trong độ tuổi lao động, chiếm tỷ lệ 0,69% so với tổng dân số.

2. Đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung cải cách

- Tổng số đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch điện tử là 343/343 đơn vị đạt 100%, so với thời điểm trước khi có Nghị quyết 28, số đơn vị đăng ký thực hiện giao dịch điện tử tăng 95 đơn vị.

- Tổng số thủ tục hành chính của ngành đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 và số thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 25, tỷ lệ 100%; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử 100%.

- Chỉ số hài lòng của người tham gia BHXH đối với cơ quan BHXH cụ thể như sau: về cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đánh giá rất hài lòng đạt tỷ lệ 92%, đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 8%; về quy định, niêm yết thủ tục hành chính đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 89%, đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 11%; về viên chức giải quyết công việc đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 93%, đánh giá mức độ bình thường chiếm tỷ lệ 7%; về kết quả cung ứng dịch vụ, đánh giá hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ 96%, đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 4%; về tiếp nhận xử lý các ý kiến đóng góp, kiến nghị đánh giá hài lòng và rất hài lòng về tiếp nhận xử lý các ý kiến đóng góp, kiến nghị đạt tỷ lệ 90%, đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 10%.

3. Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

3.1. Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội

- Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 52-Ctr/TU ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 4381/KH-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị và toàn bộ đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện và nhân dân có 3542 cuộc với 79.324 lượt người dự, trong đó có 3.858 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tham gia thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với từng giai đoạn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp ủy Đảng, các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, gia

tăng độ bao phủ BHXH, BHYT theo chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Huyện ủy, góp phần bảo đảm an sinh xã hội huy động cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, chủ động nắm bắt, đánh giá những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư như: quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHTN.

- Truyền thông, giải thích về sự thay đổi chính sách BHXH, BHYT, BHTN để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; giá trị vật chất tinh thần của việc hưởng lương hưu hàng tháng và thẻ BHYT được quỹ BHXH đóng; những rủi ro khi không tham gia ... ; chú trọng phát huy ưu thế hình thức tuyên truyền trực tiếp, phương pháp truyền thông hiện đại trên các ứng dụng internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT.

3.2. Về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

- UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là sự phối hợp giữa phòng Lao động –TB&XH, phòng Dân tộc với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện và các đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị, điều kiện việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin cho người lao động và các đối tượng thụ hưởng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về BHXH.

- Hàng năm, UBND huyện đều có xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tham mưu Huyện ủy đưa vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của huyện hàng năm. Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện đã cụ thể hóa và kịp thời giao chỉ tiêu cho từng UBND các xã, thị trấn thực hiện; chủ động triển khai và phối hợp các ngành như Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện, Chi cục thuế huyện thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động từ năm 2018 đến năm 2022 đã thực hiện kiểm tra 20 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

- Sự phối hợp của địa phương với các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông về chính sách BHXH đến người dân trên địa bàn huyện trong đó có chính sách về

lao động, việc làm, BHXH. Thường xuyên chỉ đạo Phòng Lao động-TB&XH, Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật BHXH trên địa bàn huyện đi vào nền nếp; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn. Các khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH được tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật.

- Sự phối hợp giữa địa phương với các cấp, các ngành trong áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Các quy định pháp luật về BHXH được đông đảo người lao động và doanh nghiệp tuân thủ, quan tâm thực hiện, số người tham gia BHXH tăng hàng năm, đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện; quỹ BHXH được quản lý, sử dụng đúng quy định; thu, nộp BHXH, BHTN gắn với việc cấp sổ BHXH và giải quyết các chế độ BHXH chặt chẽ.

- Sự phối hợp của địa phương với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công tác kiểm tra được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời những đơn vị có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương.

+ Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan ký kết và tổ chức thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Qua đó, khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như: chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là chỉ tiêu về số người tham gia BHXH phù hợp với điều kiện thực tế tại huyện phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao.

+ Công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu có liên quan nhằm quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội tại địa phương.

+ Phòng Lao động-TB&XH, chi cục thuế, Công an được thực hiện đồng bộ, nhịp nhàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội.

+ Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội được đẩy mạnh, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động trong tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, BHTN.

3.4. Về vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.

- Hàng năm, cấp ủy Đảng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức ký kết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho ban điều hành các thôn, cộng tác viên và các đoàn thể xã. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân hiểu được chủ trương, chính sách tham gia BHXH, BHYT thực hiện. Hàng quý, các xã, thị trấn tổ chức họp quý đánh giá tình hình thực hiện gắn với giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

- Các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, hội Nông dân huyện, Đoàn thanh niên đã ký quy chế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN.

4. Đánh giá chung

4.1. Kết quả đạt được

- Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan cùng sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của cơ quan BHXH huyện luôn nhiệt tình, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nhận thức của người lao động và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT có sự chuyển biến mạnh mẽ, đã tự nguyện, tự giác tham gia; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHXH, BHTN tiếp tục tăng qua từng năm, đặc biệt là người tham gia BHXH tự nguyện có sự gia tăng mạnh so với trước đây.

- Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được quan tâm đảm bảo, việc giải quyết chính sách và chi trả chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia

được thực hiện đúng, đủ, kịp thời; thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT được cải cách thường xuyên và hiệu quả, thời gian giải quyết chế độ được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng.

4.2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Đa số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là vừa và nhỏ, tình trạng vi phạm Luật BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, số doanh nghiệp không tham gia hoặc nợ BHXH của người lao động còn khá nhiều nhưng chưa có biện pháp xử lý; việc trốn tránh nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT cho người lao động diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như khai báo số lao động ít hơn số lao động hiện có thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc hoặc khai báo mức lương trả cho người lao động thấp hơn mức chi trả thực tế.

- Số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, BHYT còn ít; kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt thấp hơn so với mục tiêu.

- Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế đối với các doanh nghiệp trong việc sử dụng người lao động.

- Một số doanh nghiệp tuy có được thành lập tổ chức đảng và tổ chức công đoàn nhưng chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, giám sát trong việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng về BHXH của người lao động; tham gia đấu thầu rồi dừng đóng; có đơn vị do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn.

4.3. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH để nâng cao và thay đổi nhận thức, hình thức của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện chính sách BHXH.

- Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để đạt hiệu quả thiết thực

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đối tượng tham gia BHXH.

- Đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chính sách về BHXH, giải quyết kịp thời các chính sách về BHXH.

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

NHẪM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT SỐ 28

I. Dự báo và bối cảnh kinh tế - xã hội trong thời gian tới

1. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác phổ biến, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chương trình hành động số 52-Ctr/TU ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “*về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội*” đến các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là tầm quan trọng của chính sách, các quy định về mức đóng, mức hưởng, phương thức, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

- Tăng cường nắm bắt thông tin dư luận xã hội và thông tin phản hồi để có cách tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; thường xuyên gắn công tác tuyên truyền với không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đảm bảo công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng BHXH, BHYT.

- Chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện trong công tác kiểm tra các doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động, tham mưu, đề xuất hướng xử lý đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động.

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, rà soát những đơn vị chưa đăng ký tham gia và tham gia chưa đầy đủ cho người lao động, xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, đồng thời tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại trực tiếp với các đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động hoặc trực tiếp đến làm việc tại đơn vị.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất gia công có sử dụng người lao động nhưng không ký kết hợp đồng lao động, hướng dẫn, yêu cầu các chủ sản xuất, gia công thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lao động, giúp người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Phần thứ ba
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị nâng mức hỗ trợ và quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện vì mức hỗ trợ kinh phí và quyền lợi được hưởng như hiện nay chưa đủ người tham gia.

- Đề nghị quy định tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT để nâng cao tác dụng răn đe đối với các đơn vị sử dụng người lao động.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. UBND huyện báo cáo Sở Lao động-TB&XH./.

Nơi nhận:

- Sở Lao động-TB&XH;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Bảy);
- Phòng Lao động-TB&XH;
- Chánh, Phó Văn phòng (Đ/c Hiền);
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bảy

